



Quy trình nhập và xuất kho của xổ số miền bắc ra sao?

Xổ số kiến thiết miền Bắc (XSMB) là một trong 3 loại hình xổ số truyền thống, có đông đảo người tham gia ở nhiều tỉnh, thành phố. Khi tham gia [xổ số miền bắc](#), người chơi có cơ hội rinh về những giải thưởng hấp dẫn và giá trị. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về việc phát hành và thu hồi vé số để giúp người chơi hiểu rõ hơn về loại hình xổ số này.

Xuất nhập xổ số-quy trình xổ số kiến thiết miền bắc

-Để nhận [xổ số miền bắc](#):

Xổ số kiến thiết Miền Bắc do Hiệp hội Xổ số kiến thiết Miền Bắc tổ chức, xổ số tự in theo cơ chế liên kết công ty. tài chính. Thông thường, hàng tháng, XSKT tổ chức nhận vé số tại kho xổ số do Hội đồng xổ số miền Bắc phát hành tại 53E-Hàng Bài-Hoàn Kiếm-Hà Nội dựa trên số lượng vé số đã nhận và đăng ký.

Công ty xổ số kiến thiết sẽ đăng ký số lượng vé tiếp nhận trên thị trường theo tình hình xuất hóa đơn, tình hình tiêu thụ của khu vực xuất hóa đơn và quy định của hiệp hội, đáp ứng đủ nhu cầu bán vé hàng ngày của từng đài.

-Xuất nhập kho và phân phối xsmb: phòng tài chính làm thủ tục nhập kho theo số lượng Beicai thực tế và phiếu xuất kho, kèm theo chứng từ thời gian giao hàng kèm theo hóa đơn xuất hàng. Và số lượng bình chọn thực tế nhận được.

Sau khi hoàn thành các thủ tục lưu trữ, Xổ số kiến thiết miền Bắc sẽ được giao quản lý và tổ chức dán tem theo địa chỉ, địa danh của tỉnh, sau khi nhận vé số mặt trước Xổ số kiến thiết sẽ phát hành theo đúng quy định. Con dấu yêu cầu phải rõ ràng, úp vào mép phải của tờ vé số, tờ vé số, các vị trí có sẵn dưới mệnh giá được sắp xếp gọn gàng. Việc dán vé phải hoàn thành trước ngày bốc thăm 10 ngày để nhận vé theo từng khu vực.

Công ty [xổ số miền bắc](#) sẽ dự đoán số lượng vé số sẽ phát hành dựa trên sở thích của khách hàng và tình hình tiêu thụ của kỳ trước để phù hợp với các loại vé số của các vùng miền. Sau đó, theo ngày xuất vé, số lượng vé phát hành và số lượng vé của từng khu vực thu vé được chia thành hai phần và gửi lần lượt cho phòng kế toán và phòng kế hoạch để làm căn cứ cấp

phát lao động và tổng số phiếu bầu. Cuối ngày bốc thăm, số lượng vé sẽ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện hoạt động của từng địa điểm.